

# สารอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมีนาคม วันที่ 1 - 15 มีนาคม 2568

**“สวัสดิ์ครับ”** บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทุกท่าน สารจากอธิการบดีฉบับนี้ ผมมีข่าวสารสำคัญจะแจ้งให้กับทุกท่านทราบซึ่งเป็นข่าวใหญ่และข่าวดี ไม่ใช่เฉพาะพวกเราชาวพิบูลสงคราม แต่ยังรวมถึงบัณฑิตที่จะมารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งจากมหาวิทยาลัยของเรา และจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนล่างอีก 3 ที่ ด้วยครับ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา ผมได้ไปร่วมประชุม ทปอ.มรท. หรือ ที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการประชุมได้มีการบรรจุวาระเกี่ยวกับการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยในที่ประชุมได้มีมติให้ภูมิภาค ภาคเหนือ สามารถจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้ 2 ที่ คือ ภาคเหนือตอนบน และภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งโดยปกติแล้วการพระราชทานปริญญาบัตรของภาคเหนือจะจัดเพียงที่เดียวคือที่หอประชุมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้ ผมได้เสนอให้ใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นสถานที่ในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในเขตภาคเหนือตอนล่าง

เนื่องจากจังหวัดพิษณุโลกของเรา เป็นจังหวัดที่มีการคมนาคมสะดวกที่สุด มีทั้งรถยนต์ รถไฟ และเครื่องบิน โดยในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นสถานที่จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งจะมีบัณฑิตจากทั้ง 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏในภูมิภาคนี้ ได้แก่

- มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
- มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ทั้งนี้ จะทำให้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและญาติบัณฑิตไม่ต้องเดินทางไกล ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกในหลาย ๆ ส่วน

สำหรับในขั้นตอนต่อไปนั้น ทางคณะกรรมการจัดงานพระราชทานปริญญาบัตร จะเข้ามาตรวจพื้นที่ในวันที่ 16 มีนาคม 2568





และเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2568 ทางคณะกรรมการจัดงานพระราชทานปริญญาบัตรจากส่วนกลาง นำโดยประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ดร.สว่าง กุฬพัฒน์วิบูลย์ และอาจารย์จินตนา ปวีณอภิชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ลงพื้นที่จริง เพื่อสำรวจความพร้อมและจุดที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข หลังจากนั้นได้ร่วมกันประชุมหารือ ซึ่งท่านประธานจะนำข้อหารือในวันที่ 16 มีนาคม 2568 ไปดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ซึ่งผลจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้น ผมจะแจ้งข่าวให้กับทุกท่านทราบต่อไปครับ





ผมต้องขอชื่นชมยินดีและขอบคุณนักศึกษาที่เสียสละเวลาส่วนตัว เสียสละพลังงาน พลังใจ เพื่อเข้ามาเป็นตัวแทนของนักศึกษาในการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย โดยเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2568 ผมได้มีโอกาไปเป็นประธาน และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่เป็นผู้นำ ซึ่งประกอบด้วยนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา ประธานสโมสรนักศึกษาจากทุกคณะ รวมถึงคณะกรรมการนักศึกษาในชุดต่าง ๆ ทั้งนี้ ผมอยากจะฝากถึงนักศึกษาท่านอื่น ๆ ว่า “การเรียน ทำให้เราได้ใบปริญญา แต่การทำกิจกรรมนักศึกษา ทำให้เราได้งานทำ” ซึ่งหมายความว่า เราเรียนเพียงอย่างเดียวนั้นทำให้เราได้รับความรู้ในสิ่งที่เรียน เมื่อเรียนจบครบตามหลักสูตรก็จะได้รับใบปริญญา แต่หากในระหว่างเรียนเรากิจกรรม (ไม่ใช่แค่การเข้าร่วม) กิจกรรมที่ทำนั้นจะหล่อหลอมให้เราสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ ได้เรียนรู้การทำงานจริง ได้แก้ปัญหาจริง ซึ่งไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน และประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำงานจริงการแก้ปัญหาจริง จะเป็นสิ่งที่ทำให้นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นในหน่วยงานที่นักศึกษาจบไปทำงานได้อย่างดียิ่งขึ้น

และสำหรับข่าวท้ายสุดของสารฉบับนี้ วันที่ 26 มีนาคม 2568 มหาวิทยาลัยฯ จะร่วมต้อนรับคณะผู้ติดตามโครงการ Reinventing จากทางกระทรวง อว. ซึ่งผลการติดตามเป็นประการใด ผมจะรายงานให้ทราบนะคะ ขอขอบคุณครับ